



# รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และสำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอุทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2244 2072

เรื่อง คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
เรียบเรียง นางสาววันวิภา สุขสวัสดิ์ นิตกรชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ  
ออกอากาศ มิถุนายน 2561

การโจมตีทางไซเบอร์ถือเป็นภัยคุกคามที่สร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ที่ผ่านมามีได้เคยเกิดเหตุการณ์กลุ่มแฮกเกอร์โจมตีระบบไซเบอร์ครั้งใหญ่ในหลายประเทศทั่วโลก เหตุการณ์เหล่านี้สร้างความตื่นตัวในการหามาตรการปกป้อง คุ้มครอง รวมถึงการออกกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สำหรับประเทศไทยกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องที่กล่าวถึงกันมากก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะเมื่อครั้งที่ได้มีการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... เป็นหนึ่งในชุดร่างกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 โดยเป็นการกำหนดให้มีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเพื่อวางแผนขั้นตอนการจัดการปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์และเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์ล่วงหน้า พร้อมทั้งกำหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ครอบคลุมทั้งมิติการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เตรียมพร้อมในการดูแลป้องกันระบบสารสนเทศให้มีมาตรฐานและสามารถลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีด้วยภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ

แต่โดยที่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ได้เกิดเหตุการณ์ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นแล้ว โดยผู้กระทำการดังกล่าวได้ข่มขู่และโจมตีระบบหน่วยงานของรัฐจนได้รับความเสียหายตามที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่รัฐจะต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเร่งด่วนในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขึ้นใช้บังคับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศและให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยเป็น

การกำหนดให้มีคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง และรองประธานคนที่สอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการ โดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ โดยให้ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินการ ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเตรียมการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ นอกจากนี้ ในวาระแรกให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ทางสารสนเทศของประเทศ และวางกรอบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน เอกชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หน่วยงานประสานงานกลาง หน่วยงานเผชิญเหตุฉุกเฉิน และกรอบ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามหลักการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติมีผลใช้บังคับแล้ว ระเบียบนี้จะเป็น อันยกเลิกไป

การจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จึงนับเป็น ความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อเตรียมการด้านการพัฒนาและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข พลังงาน การทหาร ระบบ การเตือนภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และให้สามารถป้องกันหรือรับมือกับ สถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ยังไม่มีผลใช้บังคับ อันจะเป็นการช่วยคุ้มครองและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ บุคคล ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี ได้อย่างปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อไป

## บรรณานุกรม

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2560). ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
ไซเบอร์ พ.ศ. .... . สืบค้น 23 เมษายน 2561 จาก <http://www.lawamendment.go.th/index>.
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (29 ธันวาคม 2557). หนังสือ ที่ ทก 0100.4/10648  
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างกฎหมายเพื่อการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ  
จำนวน 8 ฉบับ. สืบค้น 4 เมษายน 2561 จาก [http://www.cabinet.soc.go.th/  
doc\\_image/2558/9931185431.pdf](http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2558/9931185431.pdf)
- ภัยคุกคามทางไซเบอร์กับกฎหมายไซเบอร์ไทย. (2 ธันวาคม 2560). ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. สืบค้น  
14 มีนาคม 2561 จาก <https://www.prachachat.net/columns/news-81915>
- “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
พ.ศ. 2560” (20 ตุลาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 134 ตอนพิเศษ 259 ง, หน้า 1-7.
- สรารวุธ ปิตียาศักดิ์. (2559). เปรียบเทียบร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ ไทย vs. กฎการรักษาความมั่นคงไซเบอร์  
สหภาพยุโรป. สืบค้น 2 พฤษภาคม 2561 [https://thainetizen.org/2015/10/national-  
cybersecurity-bill-analysis-sarawut/](https://thainetizen.org/2015/10/national-cybersecurity-bill-analysis-sarawut/)
- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2558). มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 มกราคม 2558 เรื่อง ขอความเห็นชอบ  
ร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ จำนวน 8 ฉบับ. สืบค้น 8 มกราคม 2561  
จาก [http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top\\_serl](http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl)